



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วิจัยชี้เด็กไทยว่างดูทีวีมากกว่าอ่านหนังสือ

สกศ.เผยผลการวิจัยสภาพภาระงานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กไทยถูกระบบการศึกษาครอบงำเรียน-เล่น ส่งผลไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาและค้นหาความต้องการของตัวเอง และควรปลูกฝังทักษะการบริหารเวลาของนักเรียน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)จัดการสัมมนาเผยผลงานวิจัยเรื่อง "สภาพภาระงานผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยรศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทรี อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นผู้ทำการวิจัย กล่าวถึงผลการศึกษาว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12,158 คน พบว่า ในหนึ่งสัปดาห์ผู้เรียนใช้เวลาทำกิจกรรมในการเรียน เช่น ทำการบ้าน ทำรายงานหรือโครงการ เตรียมตัวแข่งขันทางวิชาการ และเรียนพิเศษน้อยกว่าทำกิจกรรมเวลาว่าง ได้แก่ ชมโทรทัศน์ แสดงให้เห็นว่าโทรทัศน์มีบทบาทต่อนักเรียนค่อนข้างมาก รองลงมาคืออ่านหนังสือ ฟังวิทยุ เล่นกีฬา ทำงานบ้าน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า นักเรียนหญิงจะเล่นกีฬาน้อยกว่านักเรียนชาย

โดยในสวนกิจกรรมการเรียน นักเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำการบ้าน ทำรายงานและเรียนพิเศษ แต่ไม่เป็นภาระที่หนักเกินไป อย่างไรก็ตาม พบว่า นักเรียนหญิงโดยเฉพาะในช่วงอายุ 15 -17 ปี เรียนชั้นม.5-6 จะทำกิจกรรมการเรียนมากกว่านักเรียนชาย

รศ.ดร.ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ในแง่ระดับการศึกษานั้น พบว่า นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา นิยมไปเที่ยวมากกว่านักเรียนในโรงเรียนประเภทอื่น เช่นเดียวกับ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ใช้เวลาทำกิจกรรมอื่นๆ มากกว่าการเรียน สอดคล้องกับชีวิตในชนบท ที่การศึกษาในห้องเรียนไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวัน ครอบครัวมักนั้ ทั้งชุมชนมีสิ่งน่าสนใจให้เล่นสนุกกว่าการเรียน ในแง่อายุ นักเรียนอายุน้อยจะใช้เวลากับการเรียนมากกว่า เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น จะแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมอื่น เช่น ทำงานบ้าน เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ คุยโทรศัพท์

"จากข้อมูลในส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังติดพันภาระงานที่คร่อมอบหมาย เช่น การบ้าน โครงการ ทำให้เวลาว่างจริงๆ นักเรียนจะนำไปใช้กับการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ คุยโทรศัพท์ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา ดังนั้น ระบบการศึกษาควรตระหนักและเปิดช่องว่างให้นักเรียนมีโอกาสแสวงหาตัวเอง ทำความรู้จักและค้นหาความต้องการของตนเองให้มากขึ้น โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูแต่ละสาระวิชา บูรณาการงานที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะความคิด ให้นักเรียนมองเห็นความเชื่อมโยงของความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย "รศ.ดร.ศักดิ์ชัย กล่าว

ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวอภิปรายว่า การใช้เวลาของนักเรียนจะถูกบังคับโดยภาระการเรียนที่โรงเรียนและครูจัดสรรให้ ดังนั้น การจะคาดหวังให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการเวลาของตัวเองจึงเกิดขึ้นไม่ได้ เพราะเด็กไม่ได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้ ทั้งที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งเวลา เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่จำเป็นในชีวิต ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ความสำคัญกับการปลูกฝังทักษะการบริหารเวลาของนักเรียน สอดแทรกสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตและการเรียน

ผศ.ดร.เลขา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยหลายประเด็นสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ เช่นที่ระบุว่า เด็กนักเรียนหญิงเล่นกีฬาน้อยกว่าผู้ชาย ดังนั้นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนหญิงให้ออกกำลังกายมากขึ้น และที่ว่าเด็กใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์ เราก็ควรจัดรายการโทรทัศน์ดีๆ ที่สอดแทรกความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา หรือนำรายการโทรทัศน์ดีๆ มาเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน เพราะในเด็กวัยเรียนมักสนใจดูโทรทัศน์มากกว่าทำกิจกรรมอื่น แทนที่จะเปลี่ยนเด็กดิ่งเด็กออกห่างโทรทัศน์ เราก็นำสิ่งที่เด็กสนใจมาใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีกว่า